

MỐI QUAN HỆ GIỮA CON NGƯỜI VÀ VŨ KHÍ TRONG XÂY DỰNG BINH CHŨNG PHÁO BINH TINH, GỌN, MẠNH, TIẾN LÊN HIỆN ĐẠI

Lương Đức Sử
Kho K380, Binh chủng Pháo binh

Tóm tắt: Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, các thế hệ cha anh đã có nhiều kế sách và bài học trong giữ nước và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân. Đối với Binh chủng Pháo binh thì một trong số bài học để xây dựng Binh chủng tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại là giải quyết tốt mối quan hệ giữa con người và vũ khí trong hoạt động giáo dục. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này cần thực hiện đồng bộ các giải pháp và phát huy vai trò của các chủ thể trong vận dụng mối quan hệ giữa con người và vũ khí để xây dựng Binh chủng Pháo binh đáp ứng yêu cầu bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

Từ khóa: mối quan hệ, giải pháp, lực lượng vũ trang nhân dân

THE RELATIONSHIP BETWEEN HUMANS AND WEAPONS IN BUILDING A MODERN, EFFICIENT, AND STRONG ARTILLERY FORCE

Luong Duc Su
K380 Depot, Artillery Corps

Abstract: Throughout the history of nation-building and defense of the Vietnamese people, generations of ancestors have developed numerous strategies and lessons in safeguarding the nation and building the people's armed forces. For the Artillery Corps, one of the key lessons for constructing a modern, efficient, and strong force is to effectively manage the relationship between humans and weapons in educational activities. To successfully carry out this task, it is essential to implement a comprehensive set of solutions and enhance the roles of various stakeholders in applying the relationship between humans and weapons to build an Artillery Corps that meets the requirements of national defense in the new context.

Keywords: relationship, solutions, people's armed forces

Nhận bài: 17/01/2025

Phản biện: 16/02/2025

Duyệt đăng: 18/02/2025

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, các thế hệ cha anh đã có nhiều kế sách và bài học trong giữ nước và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; đến thời đại Hồ Chí Minh, quan điểm về xây dựng lực lượng vũ trang tiếp tục có bước phát triển mới, đặc biệt là quan điểm xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại được hình thành từ sớm và từng bước bổ sung, trong xây dựng quân đội cách mạng giai đoạn hiện nay. Đối với Binh chủng Pháo binh thì một trong số bài học để xây dựng Binh chủng tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại là giải quyết tốt mối quan hệ giữa con người và vũ khí trong hoạt động giáo dục, huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này cần thực hiện đồng bộ các giải pháp và phát huy vai trò của các chủ thể trong vận dụng mối quan hệ giữa con người và vũ khí để xây dựng Binh chủng Pháo binh đáp ứng yêu cầu bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

2.1. Mối quan hệ giữa con người và vũ khí

Về con người trong hoạt động quân sự, theo Hồ Chí Minh đó là lực lượng toàn dân, trong đó

lực lượng vũ trang là nòng cốt. Bởi theo Người, kẻ thù của nhân dân Việt Nam rất mạnh về quân sự và vũ khí trang bị. Do vậy, để đánh thắng kẻ thù không thể chỉ dựa vào lực lượng vũ trang mà trước hết phải dựa vào lực lượng toàn dân. Người khẳng định: “Lực lượng toàn dân là lực lượng vĩ đại hơn hết. Không ai chiến thắng được lực lượng đó”.

Vũ khí trong tư tưởng Hồ Chí Minh là công cụ, phương tiện chiến đấu, giữ vai trò quan trọng và tác động to lớn đối với con người trong hoạt động quân sự. Người cho rằng, đây là yếu tố hết sức quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, cũng như sức mạnh của hoạt động quân sự và sự thắng, bại của chiến tranh. Nhân mạnh vai trò quan trọng và sự cần thiết của vũ khí trong hoạt động quân sự, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Đánh giặc, trước hết phải có vũ khí”. Hồ Chí Minh chỉ rất rõ không chỉ là “vũ khí vật chất”, mà còn có cả “vũ khí tinh thần”. Trong đó, “vũ khí vật chất” bao gồm: “Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc” và “vũ khí tinh

thần” là: Lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, lòng dũng cảm, hy sinh của quần chúng nhân dân, Người chỉ rõ: “Dù phải gian lao kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc ta!”. Vũ khí là công cụ cơ bản, chủ yếu để biến sức mạnh tinh thần của con người thành sức mạnh vật chất. Vì thế, để nâng cao sức mạnh quân sự, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang, bên cạnh phát huy nhân tố con người cần chú trọng phát triển, nâng cao chất lượng, số lượng vũ khí, trang bị kỹ thuật quân sự. Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Vấn đề là ở chỗ tinh thần của con người phải truyền qua súng, tức là làm sao phải có kỹ thuật giỏi”. Có thể thấy rằng trong tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa con người và vũ khí thì con người là chủ thể giữ vai trò quyết định đối với vũ khí, vũ khí giữ vai trò quan trọng và tác động to lớn đối với con người trong hoạt động quân sự.

Quan triết tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa con người và vũ khí trang bị trong xây dựng Binh chủng Pháo binh tinh, gọn mạnh, tiến lên hiện đại, quá trình giáo dục, huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu ở Binh chủng Pháo binh luôn coi trọng và giải quyết có hiệu quả mối quan hệ giữa con người và vũ khí, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần làm nên những chiến thắng vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Chủ trương của Đảng về “Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại một số quân chủng, binh chủng, lực lượng” đã cho thấy rõ sự trung thành và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa con người và vũ khí của Đảng ta, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đặt ra. Tuy nhiên hiện nay, trước tình hình thế giới, khu vực, diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường; bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo đứng trước nhiều khó khăn, thách thức; sự đe dọa của an ninh phi truyền thống; sự phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 với sự xuất hiện của các loại hình vũ khí công nghệ cao cùng với các hình thái chiến tranh mới... Những điều đó đã và đang tác động không nhỏ đến xây dựng Binh chủng Pháo binh, xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, nhất là đối với quá trình hiện đại hóa Quân đội, bao gồm cả “hiện đại hóa con người” và hiện đại hóa vũ khí, trang

bị.

2.2 Một số giải pháp cơ bản

Một là, tiếp tục tăng cường giáo dục, đào tạo, huấn luyện nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đây là nội dung bao trùm, chỉ đạo xuyên suốt, có ý nghĩa quyết định đến việc thực hiện mục tiêu xây dựng Binh chủng tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại, bảo đảm cho Binh chủng có chất lượng, số lượng, sức chiến đấu ngày càng cao. Để làm tốt vấn đề này trước hết cần tập trung quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 05 - NQ/TW, ngày 17-1-2022, của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 230 - NQ/QUTW, ngày 2-4-2022, của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo. Trên cơ sở đó, Cấp ủy các cấp trong Binh chủng cần coi trọng và tăng cường giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ có nhận thức và hiểu biết đúng đắn về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng; yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và chức năng, nhiệm vụ của Quân đội, Binh chủng trong giai đoạn cách mạng mới... với nhiều hình thức, biện pháp đa dạng. Đồng thời, phát huy vai trò của các lực lượng trong đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, đi đôi với phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng. Qua đó, góp phần tăng cường bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc của Quân đội, làm cho cán bộ, chiến sĩ bất luận trong hoàn cảnh nào cũng luôn là lực lượng tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện, rèn luyện nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao trước sự phát triển mạnh của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và các loại hình chiến tranh hiện đại. Tập trung đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo, huấn luyện ở các đơn vị và Nhà trường theo hướng phát triển toàn diện năng lực con người và sát với yêu cầu thực tế; mở rộng hợp tác đào tạo trong nước, quốc tế; ưu tiên đào

tao, bồi dưỡng nhân lực cho khai thác, sử dụng các lĩnh vực được trang bị vũ khí, kỹ thuật công nghệ cao. Nâng cao chất lượng chỉ huy, phối hợp, hiệp đồng và huấn luyện, diễn tập; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành làm chính, nhất là huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị mới, hiện đại; huấn luyện thể lực, rèn luyện kỷ luật, bản lĩnh, ý chí cho bộ đội, đáp ứng yêu cầu đặt ra của các hình thái chiến tranh mới.

Hai là, đẩy mạnh phát triển công tác, nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại, góp phần thực hiện chủ trương hiện đại hóa Binh chủng.

Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 16/7/2011 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo; các kết luận, đề án, chương trình, kế hoạch của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về phát triển công nghiệp quốc phòng phù hợp với Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược Quân sự Việt Nam và yêu cầu xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; xây dựng công nghiệp quốc phòng theo hướng tự chủ, tự cường, hiện đại và lưỡng dụng, trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia, góp phần nâng cao tiềm lực, sức mạnh quốc phòng của đất nước. Trong đó, tập trung nghiên cứu làm chủ công nghệ, thiết kế, chế tạo thành công một số vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, hiện đại, đẩy mạnh phát triển công tác, nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại, góp phần thực hiện chủ trương hiện đại hóa Binh chủng đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa Quân đội và yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ba là, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng các cấp đối với quá trình xây dựng binh chủng tinh, gọn, mạnh tiến lên hiện đại.

Sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội là một nguyên tắc căn bản, nguồn gốc chủ yếu, quyết định sự trưởng thành, chiến thắng của Quân đội trong mọi thời kỳ cách mạng. Đại hội XIII của Đảng xác định: “Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung thống nhất của Nhà nước đối với Quân đội nhân dân, công an nhân dân và sự nghiệp quốc phòng, an ninh”. Bởi vậy, để bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt

của Đảng đối với Quân đội đòi hỏi phải: Quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về xây dựng Quân đội nói chung, hiện đại hóa Quân đội nói riêng; quan tâm xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội vững mạnh tiêu biểu, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao và nâng cao chất lượng hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị; gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng đảng với xây dựng đội ngũ cán bộ. Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng các cấp đối với quá trình xây dựng binh chủng tinh, gọn, mạnh tiến lên hiện đại

Bốn là, phát huy sức mạnh của các tổ chức, lực lượng và huy động có hiệu quả các nguồn lực, góp phần xây dựng Binh chủng tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao trong Binh chủng và bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại cho Quân đội là hai nội dung căn bản trong xây dựng Binh chủng tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại. Tuy nhiên, hiện đại hóa con người và vũ khí trang bị cho Binh chủng sẽ không thể đạt mục đích đề ra nếu quá trình đó không huy động được sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, các đơn vị và cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng. Bởi vậy, điều quan trọng trước tiên là tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận cao trong mọi cán bộ, chiến sĩ về sự cần thiết trong xây dựng mối quan hệ giữa con người và vũ khí trang bị ở Binh chủng Pháo binh. Đồng thời, phát huy vai trò trách nhiệm của cấp ủy các cấp, các cơ quan, cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở Binh chủng Pháo binh hiện nay. Trong đó, chú trọng phát huy vai trò của Nhà trường và các đơn vị trong nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Binh chủng; vai trò của cấp ủy các cấp trong huy động các nguồn lực tham gia phát triển công nghiệp quốc phòng, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa Quân đội và Binh chủng Pháo binh.

Năm là, tăng cường mở rộng hợp tác, giao lưu, học hỏi quốc phòng trong quá trình xây dựng Binh chủng.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả mở rộng hợp tác, giao lưu, học hỏi quốc phòng, nhằm tận dụng, huy động các nguồn lực từ bên ngoài phục vụ sự nghiệp hiện đại hoá quân đội nói chung và

Binh chủng Pháo binh nói riêng. Quán triệt và thực hiện có hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh công tác mở rộng hợp tác, giao lưu, học hỏi quốc phòng theo phương châm “tích cực, chủ động, chắc chắn, linh hoạt, hiệu quả”. Thông qua đó tiếp thu kiến thức, kinh nghiệm từ quân đội các nước, nhất là các nước phát triển, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Quân đội. Mặt khác, tăng cường quan hệ hợp tác trong nghiên cứu, chuyên gia kỹ thuật, công nghệ sản xuất vũ khí, trang bị kỹ thuật và mua sắm vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại phù hợp với khả năng và thực tiễn đất nước, nhằm đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa Quân đội.

III. KẾT LUẬN

Mối quan hệ giữa con người và vũ khí trong xây dựng Binh chủng Pháo binh tinh, gọn, mạnh tiến lên hiện đại có ý nghĩa rất quan trọng đối với binh chủng hiện nay. Trong đó, cần quán triệt đầy đủ, đúng đắn tư tưởng của Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa con người và vũ khí; chú trọng cả hiện đại hóa con người và hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật trong quá trình hiện đại hóa Binh chủng. Tuy nhiên, xây dựng con người thực sự có phẩm chất, năng lực, bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo, có trình độ khoa học kỹ thuật và nghệ thuật quân sự cao cần phải đi trước một bước đối với quá trình tiến lên hiện đại của Binh chủng Pháo binh hiện nay.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Đảng Cộng sản Việt Nam, *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I*, Nxb CTQGST, H. 2021, tr. 160-161.
 Hồ Chí Minh, *Toàn tập, tập 4*, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011, tr. 534
 Hồ Chí Minh, *Toàn tập, tập 14*, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011, tr. 573
 Nghị quyết số 05 - NQ/TW, ngày 17-1-2022, của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo.
 Nghị quyết số 230 - NQ/QUTW, ngày 2-4-2022, của Quân uỷ Trung ương về lãnh đạo thực hiện tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo.